

งานแสดงกล้วยไม้ Santa Barbara International Orchid Show ครั้งที่ ๖๙
ณ Earl Warren Showgrounds เมือง Santa Barbara มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗

ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์งานแสดงกล้วยไม้ Santa Barbara International Orchid Show ครั้งที่ ๖๙ ณ Earl Warren Showgrounds เมือง Santa Barbara มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ งานแสดงกล้วยไม้นี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จัดเป็นงานที่ใหญ่และเก่าแก่ลำดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา มีการแสดงกล้วยไม้หลายร้อยสายพันธุ์จากทั่วโลกทั้งแบบพันธุ์แท้และลูกผสม มีผู้เข้าร่วมแสดงดอกไม้กว่า ๕๐ รายจากสหรัฐฯ ประเทศในทวีปอเมริกาใต้และเอเชีย มีการสาธิตการเพาะพันธุ์กล้วยไม้และการปลูกล้วยไม้ในกระถางโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการแสดงการจัดแจกันและช่อดอกไม้ โดยมีการมอบหมายให้สมาคม Santa Barbara Art Association ซึ่งเป็นสถาบันด้านศิลปะเป็นผู้ออกแบบภาพรวมและรูปแบบของงาน จึงจัดออกมาได้อย่างสวยงาม

ข้อสังเกต

๑. บริษัท Santa Barbara International Orchid Show, Inc. ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร (Non-Profit Organization) เป็นผู้จัดงานนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สนใจทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ส่งเสริมให้มีการปลูกและการใช้กล้วยไม้เพื่อการตกแต่ง ในงานมีการจัด Free Workshop ในพื้นที่กลางแจ้ง โดยมีผู้เชี่ยวชาญนำเสนอเทคนิคและวิธีการเพาะปลูกกล้วยไม้ที่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดทำให้ปลอดโรคหรือจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูของพืช

๒. กล้วยไม้ที่นำมาแสดงส่วนใหญ่ ได้แก่ Dendrobium, Cymbidium, Chinese Cymbidium, Cattleya, Phalananopsis และ Oncidium โดยมีการจัดการประกวดแยกเป็นหมวดหมู่ตามสายพันธุ์



๓. มีผู้เข้าร่วมแสดงในงานประมาณ ๕๐ ราย ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มกล้วยไม้ที่อยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีฟาร์มจากต่างรัฐและต่างประเทศเข้าร่วมเพียงเล็กน้อย เช่น มลรัฐเท็กซัส ประเทศในอเมริกาใต้ แคนาดา ออสเตรเลีย และไต้หวัน โดยไม่มีฟาร์มกล้วยไม้จากประเทศไทยเข้าร่วมแต่อย่างใด การตกแต่งสถานที่เป็นไปอย่างสวยงามมีศิลปะ โดยเป็นการจัดภายในเต็นท์โดมขนาดใหญ่ขนาดพื้นที่ประมาณ ๓,๓๐๐ ตารางเมตร ถึงแม้จะมีพื้นที่ไม่กว้างขวางนัก แต่สามารถจัดแบ่งพื้นที่สำหรับการจัดแสดงสวนหย่อม ประกอบด้วยน้ำตกและลำธาร รวมทั้งพื้นที่แสดงกล้วยไม้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ได้เป็นส่วนส่วนอย่างเหมาะสม นอกจากการประกวดกล้วยไม้แล้ว ยังมีการประกวดการจัดดอกไม้และช่อดอกไม้แบบอาชีพและสมัครเล่น แบ่งเป็นประเภทนักเรียนและบุคคลทั่วไป การประกวดวาดภาพดอกกล้วยไม้ รวมทั้ง Workshop จัดช่อดอกกล้วยไม้สำหรับติดหน้าอกเสื้อ ทำให้งานมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์

๔. มีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไปที่นิยมปลูกกล้วยไม้และผู้ดำเนินกิจการฟาร์มกล้วยไม้ โดยในงานมีการจัดจำหน่ายต้นพันธุ์กล้วยไม้ กล้วยไม้ตัดดอก ช่อดอกไม้ วัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการปลูกกล้วยไม้ หนังสือ และของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๑. สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีและความก้าวหน้าด้านการปรับปรุงสายพันธุ์กล้วยไม้และค้นคิดสายพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ มากประเทศหนึ่ง ส่งผลให้ราคากกล้วยไม้ในสหรัฐฯ ในปัจจุบันลดลงกว่าเดิมมาก

๒. การจัดงานแสดงกล้วยไม้ประจำปีในลักษณะนี้ เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการปลูกกล้วยไม้และจำหน่ายดอกกล้วยไม้ในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ โดยเฉพาะในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีสภาวะอากาศเหมาะสม อุณหภูมิไม่เย็นจัดหรือร้อนจัดและค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี อีกทั้งดอกกล้วยไม้มีความคงทน เป็นข้อได้เปรียบในการใช้ประดับตกแต่งได้ยาวนานกว่าดอกไม้ประเภทอื่นๆ จึงได้รับความนิยมมาก ถึงแม้ในประเทศไทยจะมีการจัดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับในลักษณะนี้เป็นประจำ หากมีโอกาสควรจัดส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงานการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆ รวบทั้งรูปแบบการจัดงานซึ่งเน้นศิลปะ ซึ่งจะส่งเสริมภาพลักษณ์และส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น

๓. ไทยเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้ Dendrobium หรือกล้วยไม้ตระกูลหวายเข้ามายังสหรัฐฯ มากที่สุด โดยในปี ๒๕๕๖ มีการนำเข้าผ่านทางฮาวายและนครลอสแอนเจลิสเป็นหลักรวมมูลค่ากว่า ๒๓๐ ล้านบาท มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ ๘๗ เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ฟาร์มกล้วยไม้ของไทยเข้าร่วมชมงานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆ และที่เป็นที่นิยม รวมทั้งส่งพันธุ์กล้วยไม้เข้าร่วมประกวดเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ของไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถถือโอกาสเข้าเยี่ยมชมฟาร์มกล้วยไม้ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นประเพณีที่จะเปิดให้เข้าชมได้ฟรีในช่วงที่มีงานแสดงกล้วยไม้ Santa Barbara International Orchid Show ทุกปีอีกด้วย (เอกสารแนบ)

หมายเหตุ: ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Thailand Office Of Agricultural Affairs Los Angeles

ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

เมษายน ๒๕๕๗